

# Ngứa âm đạo: nguyên nhân và biện pháp chữa trị

Ngứa vùng kín & nổi hạt ở phái nữ có thể được chữa trị theo một số phương pháp khác nhau tùy thuộc vào nguyên nhân gây vấn đề này. Nguyên nhân, biểu hiện và giải pháp chữa bệnh ngứa và nổi hạt vùng bẹn sẽ được phòng khám đa khoa Thái Hà nói trong nội dung sau đây.

## Khám phá về hiện trạng ngứa vùng kín và nổi hạt ở vùng bẹn ở phụ nữ



Ngứa rát bộ phận sinh dục là một cảm nhận bí bách mà bạn có thể cảm nhận trên da cơ quan sinh dục của chính mình. Có khả năng là các bạn đều từng có cảm giác ngứa ở cơ quan sinh sản của chính mình vào một khi nào đó trong đời. Tuy vậy nếu cơn ngứa đó không không còn nữa & ảnh hưởng đến chất lượng đời sống của bạn, bạn có thể cần đi đến bác sĩ khám để được san sẻ và chữa.

Hiện trạng này càng đáng quan tâm tìm hiểu hơn khi trông thấy một số mụn, sẩn trên chỗ da bị ngứa rát. Một vài tình trạng da, phản ứng dị ứng & dị ứng từ những sản phẩm vệ sinh như xà phòng tắm là một số lí do thường gặp khiến bạn có thể bị ngứa ngáy trong & gần kề vùng âm hộ, trên "cậu bé" hoặc bìu. Ngứa ngáy bộ phận sinh sản là có cảm giác khiến bạn muốn gãi vào vùng âm hộ, dương vật hoặc bìu. Đôi lúc, bệnh nhân nhận thấy vết đỏ, phát ban, tiết dịch bất thường hoặc những biểu hiện rõ

nét khác.

Ngứa ở vùng kín không phải thời điểm nào cũng có nghĩa là bạn bị bệnh nhiễm khuẩn lây lan qua đường tình dục. Ngứa rát bộ phận sinh dục thường không nghiêm trọng trừ khi tình trạng này xuất hiện kéo dài, nặng nề, tái đi tái lại hoặc kèm với dịch tiết lạ thường từ "cô bé" hoặc dương vật của bạn hoặc phát ban rõ ràng.

<https://phathaihaiha.webflow.io/post/ngua-vung-kin-ngua-am-dao>

## **Ngứa vùng kín do một vài căn nguyên nào?**

Ngứa ở vùng kín là một vấn đề thường gặp & việc này không đồng nghĩa rằng bạn đã bị mắc bệnh truyền nhiễm qua đường quan hệ tình dục mặc dù đây là căn nguyên chính. Đi kèm một số bệnh lây nhiễm qua đường tình dục, một số nguyên nhân khác có thể gây ra ngứa như:

### **Nấm bẹn ở phụ nữ**

Nấm bẹn là một thách thức về da do nấm gây. Hiện trạng này đặc biệt quen thuộc ở các vận vì nấm tiến triển mạnh trên làn da ẩm, ấm nhất là khi mặc y phục bó sát. Biểu hiện thường thấy của chứng nấm vùng bẹn là mảng đỏ da nổi gồ lên, trên nền có vảy và cực kỳ ngứa, có thể tiến triển trên: cơ quan sinh sản, đùi trong, mông, nếp lằn mông.

### **Nhiễm nấm men**

Trạng thái bị nhiễm nấm men còn được gọi là nấm men Candida xảy ra ở âm đạo gây nên ngứa âm đạo & tiết dịch trắng đục, đau rát, bứt rứt. Người ta ước lượng rằng 3/4 phái nữ sẽ lây nhiễm nấm men trong suốt cuộc đời của họ và mặc y phục không thấm mồ hôi là một điều kiện thuận tiện cho nấm phát triển.

### **Dị ứng vùng kín ở phụ nữ**

Dị ứng là nguyên nhân gây ra ngứa ngứa cơ quan sinh dục ở nữ giới thường gặp & có thể chữa trị được. Nữ giới nghe đâu dễ bị thương tích hơn vì những sản phẩm như thuốc tẩy rửa âm đạo, thuốc xịt hay dung dịch tẩy rửa phụ nữ, BVS hay đồ lót có mùi hương có thể gây ra phản ứng kích ứng hoặc dị ứng. Một vài vật dụng này có thể gây nên phản ứng ở bất cứ ai đặc biệt ở người có thể trạng dị ứng. Khi bị kích ứng hoặc dị ứng, ngứa ngứa sẽ xuất hiện sớm sau thời điểm tiếp xúc, da đỏ lên, nổi mẩn, đôi khi

bệnh nhân có cảm giác mệt, khó thở hoặc bụng đau cùng với.

## **Bạch biến ở phụ nữ**

Nếu như các bạn mắc bệnh vẩy nến, điều cấp thiết cần biết là chứng bệnh này có thể tiến triển ở vùng kín, trông thấy trên "cậu bé", bìu, "cô bé", trực tràng, các nếp lằn ở mông, khu vực đùi trên. Hầu hết một số người bệnh vẩy nến ở cơ quan sinh dục đều có biểu hiện vẩy nến ở nơi khác. Tuy nhiên, khi tiến triển ở bộ phận sinh sản bệnh vẩy nến có thể trông khác hơn, có thể có quy mô nhỏ hơn, có cảm giác đau & ngứa. Đôi lúc, cơn ngứa rất dữ dội.

## **Mụn rộp sinh dục ở nữ giới**

Mụn sinh dục là trạng thái nổi những mụn nước lí tí trên nền da đỏ do bị nhiễm virus herpes simplex. Trạng thái này thường gây nên ngứa và đau rát cho người nhiễm bệnh.

## **Vùng kín bị ngứa và nổi hạt do lichen phẳng ở phái nữ**

Hiện trạng Lichen phẳng gây phát ban thành những nốt mụn nhỏ, ngứa trên da. Khi tiến triển ở vùng tam giác mật, nó thường gây ra một số mảng đỏ, thô, có thể bị nóng rát & ngứa rát. Ở vùng sinh dục, lichen phẳng có thể tiến triển trên âm hộ, âm hộ, "cậu nhỏ", hậu môn.

## **Lây nhiễm giun kim ở nữ giới**

Giun là một loại vi khuẩn. Để sống còn, nó phải sống trong ruột của người. Khi giun kim cái sẵn sàng đẻ trứng, chúng sẽ di đưa tới trực tràng. Con cái có xu thế đẻ trứng phía bên trong hậu môn khi con người ngủ. Khi giun kim còn ở ở trong trực tràng, trực tràng có thể bị ngứa dữ dội. Cơn ngứa có thể nghiêm trọng đến mức đánh thức ai đó đang ngủ say. Khi người ta gãi hậu môn ngứa, giun kim và trứng có thể dính vào tay và dưới móng tay. Nếu họ sờ vào vật gì đó, ví dụ như ga trải giường hoặc tay nắm cửa, trước khi rửa tay, giun kim & trứng có thể bám trên những bề mặt này làm truyền nhiễm cho người khác.

Người bệnh có thể nhiễm giun kim khi sờ vào bề mặt có lây nhiễm giun kim, trứng của chúng hoặc cả hai, tiếp đó chạm vào đường miệng. Từ miệng, giun kim sẽ di đưa tới ruột của bạn. Vì giun kim thường lây nhiễm theo cách này nên chúng phổ biến nhất ở trẻ em.

# Điều trị vùng kín bị ngứa và nổi hạt ở nữ thế nào?

Có nhiều nguyên nhân khiến cho vùng kín bị ngứa & nổi hạt, nên việc điều trị chúng tùy vào căn nguyên. Trong một số trường hợp, cơ quan sinh sản bị ngứa ngáy do dị ứng sẽ tự hết nếu bạn ngừng dùng các chất gây ra kích ứng. Các nguyên do gây ra ngứa ngáy khác có thể cần điều trị chuyên cụ thể hơn. Trong trường hợp bạn bất an về tình trạng ngứa rất ở cơ quan sinh dục không biến mất, hãy gặp bác sĩ chuyên khoa để được phỏng đoán đúng và kê toa thuốc phù hợp.

Ra mồ hôi, y phục chật, các chất như xà phòng, chất gột rửa & các sản phẩm dành cho chị em phụ nữ không kê đơn có thể làm trầm trọng thêm hiện trạng ngứa vùng kín. Vì thế, khi bị ngứa vùng kín cần giữ vệ sinh tại chỗ, mặc trang phục khô, thoáng, thoáng mát và không nên thay đổi sản phẩm rửa chỗ kín mà không có quan điểm của bác sĩ chuyên khoa.

Một số thuốc điều trị ngứa ngáy & nổi hạt ở phần bẹn phụ thuộc từng nguyên nhân gây. Không tùy tiện sử dụng thuốc đặc biệt là thuốc thoa tại chỗ vì đôi khi làm nặng thêm tình trạng bệnh.

Ngứa vùng kín & nổi hạt là một thắc mắc thường thấy ở phụ nữ, hiện tượng vùng kín bị ngứa có thể gặp ở mọi lứa tuổi. Hiện trạng này do nhiều nguyên do gây nên & giải pháp chữa phụ thuộc vào mỗi nguyên nhân, trong đó rửa ráy & giữ khô thoáng khu vực tổn hại là một nguyên lý cơ bản giúp nâng cao biểu hiện.

## Thăm khám phụ khoa tại bệnh viện Thanh Nhàn

Thăm khám sản phụ khoa tại bệnh viện Thanh Nhàn là trải nghiệm y tế uy tín và uy tín. Cơ sở y tế này kiêu hãnh với hàng ngũ thầy thuốc & điều dưỡng có chuyên môn cao, luôn đặt sự quan tâm tìm hiểu & sức khỏe thể chất của người nhiễm bệnh lên vượt trội.

Phác đồ khám sản phụ khoa tại bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn được thực hiện một cách chuyên nghiệp & chu đáo tận tình. Một số cơ sở y tế được trang bị đầy đủ thiết bị y tế hiện đại và tiên tiến, giúp bác sĩ chuyên khoa đưa ra phỏng đoán chuẩn xác và tư vấn chữa trị hợp lý.

Đồng thời, việc đảm bảo rửa ráy và y tế là ưu tiên hàng đầu tại trung tâm y tế, đảm bảo an toàn & thư giãn cho người nhiễm bệnh. Thầy thuốc & điều dưỡng tại bệnh viện Thanh Nhàn không chỉ là một vài chuyên gia y tế mà còn là những người chu đáo, sẵn sàng lắng tai & trả lời mọi câu hỏi của người có bệnh.

Bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn với chất lượng cao và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực y tế, bệnh viện đa khoa Thanh Nhàn là sự lựa chọn uy tín, chất lượng cho chị em phụ nữ khi cần thực hiện những dịch vụ khám phụ khoa, mang đến cho họ sự yên tâm & phục vụ tốt nhất.

Phòng khám phụ khoa tốt nhất ở Hà Nội

<https://phathaithaiha.webflow.io/post/dia-chi-kham-phu-khoa-o-dau-tot-tai-ha-noi>

<https://suckhoe24gio.webflow.io>

Khám phụ khoa giá bao nhiêu <https://phathaithaiha.webflow.io/post/chi-phi-kham-phu-khoa-het-bao-nhieu-tien>

Phòng khám nam khoa ở đâu

<https://suckhoe24gio.webflow.io/posts/phong-kham-nam-khoa-uy-tin-tai-ha-noi>

<https://phongkhamthaiha.org>

<https://khamphukhoathaiha.com>